

โครงการยกระดับผู้พิการ



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดโครงการยกระดับผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม

โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายนำรัฐสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มี อบต.แหลมผักเบี้ย, อบต.ท่าแร่, อบต.บางขุนไทร, อบต.บางแก้ว, และ อบต.ปากทะเล ได้รับการฝึกและรับฟังการบรรยายวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำท้องถิ่น ณ โรงแรมไอธารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้ที่ดินของท่านมีส่วนเพิ่มผลผลิต เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ ที่ดินแห่งใดเหมาะสมหรือพอจะปลูกพืชชนิดใดได้ก็ให้ทำการเพาะปลูกลงไว้ดีกว่าปล่อยให้ทิ้งร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของแต่ละบุคคลได้อีกส่วนหนึ่ง

ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของที่ดินทอดทิ้งปล่อยให้ที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์ ถ้าเป็นที่ดินที่มีโฉนด ที่ดินทอดทิ้งติดต่อกันเกินกว่าสิบปี และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทอดทิ้งติดต่อกันเกินกว่าห้าปี ทางราชการอาจขอให้ศาลสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและมีผลให้ที่ดินตกเป็นของรัฐได้

ฉะนั้น จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าของที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน อย่าปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าต่อไปอีก มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิในที่ดินตามกฎหมายได้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



แจ้งข่าว
เล่าเรื่อง

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

สวัสดิ์ครับ...พบกับวารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ในเดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยไตรมาสนี้มี กิจกรรมเด่น
โครงการดีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนำเสนอให้ทราบทั่วกัน

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสามัคคีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย จ้างเหมาบริการลอกผักตบชวาคลองดี ๑๘



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ดำเนินการจ้างเหมาตัดลอกผักตบชวา คลองดี ๑๘ เพื่อระบายล้นน้ำและรักษาความสะอาด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

โครงการฝึกอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการพูดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน ปิยมหาราช



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวัน ปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โครงการซ่อมแซมถนน



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในตำบลแหลมผักเบี้ย

กิจกรรมวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมผักเบี้ย ได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงขึ้น โดยมีกิจกรรมการสอนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติแก่เด็กเยาวชน ผู้ปกครองตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสืบสานและรักษาประเพณีไทยและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กเล็กมีจิตใจรักในประเพณีอันดีงามของไทย

โครงการป้องกันไข้เลือดออก



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยร่วมกับ รพ.สต.แหลมผักเบี้ย ได้จัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออก โดยพ่นหมอกควันตามบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย เพื่อกำจัดยุงลายให้หมดไป และเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก และ โรคชิคุนกุนยา

โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตน